

HOÀNG TỬ NHẬT BẢN AKISHINO CÙNG CÔNG NƯƠNG KIKO THĂM TRƯỞNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT VÀ GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN



Ngày 22/9/2023, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko đã đến thăm Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN và giao lưu với giảng viên, học viên và sinh viên nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023). Hoàng Thái tử Nhật Bản có Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, đại diện lãnh đạo Văn phòng các ban chức năng của ĐHQGHN; GS. Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường. Trong buổi tiếp đón, nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Nhật Bản học và Cử nhân Khoa học & Kỹ thuật Máy tính đã chia sẻ trải nghiệm chia sẻ kinh nghiệm tham gia Nikkei STEAM 2023 "Hội nghị Sinh viên về Tương lai của Trái đất" và giành Giải thưởng Toàn cầu cho đề xuất dự án tập trung vào cải thiện giáo dục vệ sinh cho người dân nghèo trong đại dịch. Trò chơi này sẽ cung cấp cho trẻ em những kiến thức chính xác về dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tiếp theo, nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Nhật Bản học và Cử nhân Khoa học & Kỹ thuật Máy tính đã chia sẻ trải nghiệm chiến thắng cuộc thi thiết kế Youth4RespBiz do UNDP và UNIQLO tài trợ. Nhóm học viên cao học và giảng viên đến từ Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến của Trường ĐH Việt Nhật đã giới thiệu về hoạt động nghiên cứu tại Trường. Một trong những nghiên cứu mà nhóm giới thiệu đó là phát triển hệ thống lọc nước mặn thành nước sạch từ vật liệu chuyển hóa quang nhiệt, góp phần giảm tải khó khăn về nước sinh hoạt đang thiếu trầm trọng ở nhiều nơi. Hoàng Thái tử Akishino và Công nương đã bày tỏ sự quan tâm tới những chia sẻ của sinh viên và ấn tượng với nỗ lực của các bạn sinh viên trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko mong rằng Trường ĐH Việt Nhật sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển hơn nữa, trở thành một trường đại học có thể đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu. [Xem thêm](#)

